

Số: 151/TB-SLĐTBXH

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TỔ CÁO
Đối với ông Nguyễn Xuân Tại, trú tại Thôn Yên Bình,
xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Tại trú tại thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khai man, lấy hồ sơ của anh Nguyễn Văn Tại, người cùng quê sửa thành hồ sơ Nguyễn Xuân Tại để hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH).

Theo quy định của pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 4279/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/5/2023 thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo. Đến nay đã có Kết luận tố cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kết luận như sau:

1. Nội dung tố cáo ông Nguyễn Xuân Tại lấy hồ sơ của ông Nguyễn Văn Tại, người cùng quê sửa thành hồ sơ Nguyễn Xuân Tại để hưởng chế độ CĐHH là không có cơ sở. Qua xác minh trên địa bàn xã Lộc Yên chỉ có 01 người mang tên Nguyễn Xuân Tại sinh năm 1951, có người mang tên Nguyễn Văn Tại nhưng ít tuổi hơn.

2. Hồ sơ hưởng chế độ của ông Nguyễn Xuân Tại thể hiện quá trình tham gia quân đội từ tháng 12/1969 - 10/1972 Mặt trận Thượng Lào và Quảng Trị; mắc bệnh thần kinh, dạ dày, đường ruột, ngoài da, không còn khả năng lao động, có 01 con đẻ là Nguyễn Thị Quỳnh bị dị tật, không có khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt. Tuy nhiên, thời điểm ngày 31/5/2023 Đoàn xác minh tại UBND xã Lộc Yên thì Nguyễn Thị Quỳnh bình thường, không dị dạng, dị tật, đã lấy chồng, có con, đang sinh sống tại thị trấn Hương Khê, nghề nghiệp tự do.

Năm 2006, ông Tại kê khai có con Nguyễn Xuân Đò bị dị dạng dị tật; Trạm Y tế xã Lộc Yên huyện Hương Khê cấp bệnh án cho người có tên Nguyễn Xuân Đò bị liệt thần kinh nặng, teo chân trái, không có trí nhớ. Tuy nhiên, qua xác minh tại thời điểm năm 2006 ông Nguyễn Xuân Tại không có con Nguyễn Xuân Đò đang còn sống và dị dạng dị tật để bổ sung hồ sơ đề nghị tiếp tục hưởng chế độ CĐHH và điều chỉnh mức hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 08/11/2004. Do đó, việc ông Nguyễn Xuân Tại tiếp tục hưởng chế độ CĐHH là sai với quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: Ông Nguyễn Xuân Tại không đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học; nội dung tố cáo của công dân là đúng.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kết luận tố cáo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Người tố cáo;
- Giám đốc, PGĐ phụ trách;
- Ban BT Website Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đình Hữu Công

